

GẶP MẶT NHÀ BÁO TRẺ...

(Tiếp theo trang 1)



Chủ tịch Câu lạc bộ làm thời nhà báo trẻ quê hương Thái Bình tại Hà Nội trao số tiền 100 triệu đồng ủng hộ gia đình chính sách, đối tượng có hoàn cảnh khó khăn nhân dịp Tết Nguyên đán Mậu Tuất 2018.

205/263 xã, 1 huyện đạt huyện nông thôn mới; 100% xã, thị trấn có nước sạch nông thôn, 78% số hộ dân trong toàn tỉnh sử dụng nước sạch. Lĩnh vực xã hội có bước chuyển biến tích cực trong việc chăm lo cho đối tượng chính sách và người nghèo. An ninh chính trị được giữ vững, trật tự xã hội được

bảo đảm. Theo đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh, những kết quả đạt được ngoài sự cố gắng, nỗ lực của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Thái Bình còn có sự đóng góp rất lớn của những người con Thái Bình xa quê, trong đó có những người con Thái Bình đang công tác tại các cơ quan

báo chí cả nước và Hà Nội. Đồng chí mong muốn thời gian tới các nhà báo đang công tác tại các cơ quan báo chí cả nước tiếp tục có nhiều đóng góp trong tuyên truyền, quảng bá về quê hương Thái Bình đổi mới, góp phần xây dựng tình Thái Bình ngày càng phát triển.

Về các kiến nghị của Câu lạc bộ nhà báo trẻ quê hương Thái Bình tại Hà Nội trong việc thường xuyên tổ chức các buổi gặp gỡ, giao lưu cũng như thông tin về gương điển hình người tốt, việc tốt trong phát triển kinh tế - xã hội để kịp thời tuyên truyền, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh hứa sẽ chỉ đạo các sở, ban, ngành, các địa phương trong tỉnh chủ động cung cấp thông tin tới các cơ quan báo chí để có những định hướng cụ thể tuyên truyền kịp thời, hiệu quả. Trước thềm Tết Nguyên đán Mậu Tuất 2018, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh chúc các nhà báo đang sinh hoạt trong Câu lạc bộ nhà báo trẻ quê hương Thái Bình tại Hà Nội mạnh khỏe, thành đạt, luôn là cầu nối để kịp thời chuyển tải các thông tin về tình hình chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội của Thái Bình trên các phương tiện thông tin đại chúng.

Nhân dịp này, Câu lạc bộ nhà báo trẻ quê hương Thái Bình tại Hà Nội đã ủng hộ các gia đình chính sách, đối tượng có hoàn cảnh khó khăn trong tỉnh số tiền 100 triệu đồng để các gia đình đón Tết vui vẻ, ấm áp.

Sôi động, ý nghĩa ngày hội “Chủ nhật đỏ”

Sáng ngày 21/1, tại Trường Đại học Y Dược Thái Bình, đông đảo người dân, đặc biệt là các bạn trẻ đến từ 11 cơ quan, đơn vị trong tỉnh đã có mặt từ sớm để hưởng ứng ngày hội “Chủ nhật đỏ” do Ban Chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện (HMTN) tỉnh, Báo Tiền Phong, Hội Chữ thập đỏ tỉnh, Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh, Bệnh viện Đa khoa tỉnh, Trường Đại học Y Dược Thái Bình, Trường Đại học Thái Bình phối hợp tổ chức.

PGS, TS Nguyễn Duy Cường, Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Y Dược Thái Bình



Để chuẩn bị cho ngày hội “Chủ nhật đỏ”, công tác tuyên truyền được nhà trường đẩy mạnh từ hơn một tháng trước. Ngoài việc tổ chức tọa đàm để các ban, ngành cùng giao lưu, giải đáp thắc mắc của các bạn sinh viên về HMTN; cử thành viên câu lạc bộ sinh viên vận động HMTN trực tiếp tới các lớp tuyên truyền, Trường còn đăng tải thông tin ngày hội “Chủ nhật đỏ” trên website, mạng xã hội... để cán bộ, giảng viên, sinh viên, người dân biết và tham gia. Cùng với Công đoàn, Đoàn Thanh niên, Hội Sinh viên nhà trường đã huy động khoảng 700 tình nguyện viên tham gia hưởng ứng ngày hội “Chủ nhật đỏ”.

Sinh viên Phạm Thị Yến, lớp Y1D, K47, Trường Đại học Y Dược Thái Bình



Đây là lần đầu tiên em tham dự ngày hội “Chủ nhật đỏ” và cũng là lần đầu HMTN nên khá hồi hộp. Tuy nhiên, không khí của chương trình cũng như sự nhiệt huyết của anh chị khóa trên khiến em rất hào hứng. Em mong rằng giọt máu của mình sẽ góp phần cứu giúp người bệnh, khắc phục tình trạng khan máu dịp Tết và làm lan tỏa yêu thương tới cộng đồng.

Ngày hội “Chủ nhật đỏ” được tổ chức từ năm 2009 do Báo Tiền Phong, Ủy ban An toàn giao thông quốc gia phối hợp với Viện Huyết học Truyền máu trung ương phát động. Sau 9 lần tổ chức, số lượng máu hiến tặng từ ngày hội “Chủ nhật đỏ” đã đạt trên 70.000 đơn vị. Năm 2018, với thông điệp “Hiển máu cứu người - sinh mệnh của bạn và tôi” ngày hội “Chủ nhật đỏ” lần thứ X được tổ chức tại hơn 30 tỉnh, thành phố trên cả nước với khoảng 60 điểm HMTN.

Lần thứ năm tổ chức tại Thái Bình, ngày hội “Chủ nhật đỏ” đã thu hút sự tham gia của gần 1.000 người. Trong lễ phát động, các tiết mục văn nghệ xen lẫn trò chơi đã khiến không gian Trường Đại học Y Dược Thái Bình trở nên sôi động, náo nhiệt. Không chỉ thu hút các bạn sinh viên tại các trường đại học, cao đẳng tham gia, ngày hội “Chủ nhật đỏ” còn có sự góp mặt của đoàn viên thanh niên các cơ quan, đơn vị, lực lượng vũ trang và một số công ty, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh. So với những năm trước, năm nay, ngày hội “Chủ nhật đỏ” có nhiều đổi mới trong khâu tổ chức. Rút kinh nghiệm từ những lần tổ chức trước, việc tiếp nhận máu trong ngày hội “Chủ nhật đỏ” được thực hiện ngay từ sớm để người hiến máu không phải chờ đợi lâu. Từ 6 giờ 30 phút mọi người đã có thể hiến tặng máu. Các đơn vị cũng nâng cao ý thức, thực hiện văn hóa xếp hàng hiến máu theo đúng thứ tự đã đánh số. Năm nay, các tiết mục văn nghệ, trò chơi hoạt náo ngoài trời sẽ diễn ra xuyên suốt đến cuối chương trình.

Chiến sĩ Lưu Tuấn Phong, Phòng Cảnh sát cơ động, Công an tỉnh



Công tác tổ chức ngày hội “Chủ nhật đỏ” năm nay đã tạo ra không khí vui tươi, phấn khởi. Mọi người tham gia đều cảm nhận đây thực sự là một ngày hội. Khi tham gia hiến máu, tôi được các bạn tình nguyện viên hướng dẫn, chăm sóc rất nhiệt tình. Tôi sẽ tiếp tục hưởng ứng sự kiện ý nghĩa này và luôn sẵn sàng sẽ chia giọt máu của mình giúp đỡ người bệnh cần máu.

Hoạt động hiến máu được tổ chức chu đáo do có sự chuẩn bị, sắp xếp hợp lý từ khâu tiếp đón, hướng dẫn, tiếp nhận đến chăm sóc người hiến máu. Kết thúc ngày hội “Chủ nhật đỏ”, ban tổ chức tiếp nhận được 752 đơn vị máu. Tiếp tục hưởng ứng ngày hội “Chủ nhật đỏ”, Trường Đại học Thái Bình sẽ tổ chức HMTN vào ngày 25/1.

Phát biểu tại ngày hội “Chủ nhật đỏ”, đồng chí Nguyễn Thị Linh, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đánh giá cao kết quả phong trào HMTN trên địa bàn tỉnh thời gian qua và ý nghĩa ngày hội “Chủ nhật đỏ” mang lại. Cùng với các tỉnh,



thành phố trên cả nước, Thái Bình vinh dự được tổ chức ngày hội “Chủ nhật đỏ”. Qua 5 lần tổ chức ngày hội “Chủ nhật đỏ” đã thu được trên 6.000 đơn vị máu. Lượng máu tiếp nhận đã khắc phục tình trạng khan hiếm máu dịp Tết và hình thành nét đẹp trong phong trào HMTN đầu xuân. Để mỗi người bệnh cần máu khi đến điều trị tại các bệnh viện trong tỉnh đều được cung cấp đủ

máu và kịp thời, đồng chí kêu gọi mỗi người dân, mỗi cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh bằng tình thương và trách nhiệm hãy tham gia hiến máu cứu người đồng thời để nghị các cấp ủy đảng, chính quyền, các cơ quan, đơn vị tiếp tục quan tâm, chỉ đạo, tạo mọi điều kiện để phong trào HMTN phát triển bền vững.

NHƯ HOÀNG



VŨ THƯ

Phấn đấu 100% hộ nghèo được nhận quà Tết

Huyện Vũ Thư hiện có 2.738 hộ nghèo. Nhiều năm qua, cùng với nguồn kinh phí hỗ trợ của huyện, các cấp, các ngành trong huyện tích cực huy động nguồn xã hội hóa từ các doanh nghiệp, nhà hảo tâm để chăm lo Tết cho người nghèo. Tết Nguyên đán năm 2017, huyện đã huy động

trên 2 tỷ đồng hỗ trợ người nghèo đón Tết. Tết Nguyên đán Mậu Tuất 2018, huyện phấn đấu 100% hộ nghèo được nhận quà Tết, qua đó góp phần giúp người nghèo được đón Tết đầm ấm, vui vẻ.

CƯỜNG NGUYỄN

Có 23 chợ nông thôn

Thực hiện tiêu chí số 7 trong xây dựng nông thôn mới, từ năm 2012 đến nay, huyện Vũ Thư tập trung đầu tư phát triển hệ thống chợ nông thôn.

Huyện chỉ đạo các phòng, ban, địa phương tiến hành khảo sát, lập quy hoạch và đầu tư 31 tỷ đồng xây dựng kết cấu hạ tầng các chợ nông thôn trên địa bàn. Huyện tiến hành di chuyển, xây dựng mới 5 chợ; khai thác nguồn vốn trên 14,92 tỷ đồng từ dự án Lifesap nâng cấp khu kinh doanh thực phẩm tươi sống của 8 chợ; tổ chức giải tỏa một

số chợ tạm không bảo đảm yêu cầu theo quy hoạch. Đến nay, trên địa bàn huyện có 23 chợ nông thôn/30 xã, thị trấn, trong đó có 6 chợ hạng II và 17 chợ hạng III, góp phần tạo thuận lợi tiêu dùng của nhân dân và tiêu thụ hàng hóa nông sản cho nông dân. Đặc biệt, hệ thống chợ nông thôn phát triển đã thu hút 5.628 hộ kinh doanh tại chợ, trong đó có 4.085 hộ kinh doanh thường xuyên, giải quyết việc làm cho gần 8.000 lao động tại địa phương.

HÀ PHƯƠNG

SCB
NGÂN HÀNG SÀI GÒN

BỔ CẤP THÀNH LẬP

Chi nhánh Thái Bình

1. Tên chi nhánh: **NGÂN HÀNG TMCP SÀI GÒN – CHI NHÁNH THÁI BÌNH**
Tên viết tắt: **SCB THÁI BÌNH**
2. Địa chỉ: Số PG03-08A, lô PG3, phố Lý Bôn, P.Đề Thám, Tp. Thái Bình, Tỉnh Thái Bình.
Điện thoại: (0227) 625 0990 Fax: (0227) 625 0993
3. Ngành nghề kinh doanh: Huy động vốn; cấp tín dụng cho tổ chức, cá nhân; phát hành thẻ; phát hành và chiết khấu giấy tờ có giá; dịch vụ thanh toán, ngân quỹ và các hoạt động khác theo ủy quyền của Ngân hàng TMCP Sài Gòn.
4. Người đứng đầu chi nhánh:
Ông Trần Đình Thiêng – Giám đốc Chi nhánh
Chứng minh nhân dân: 013449840 cấp ngày 08/08/2011 do Công an TP Hà Nội cấp.
5. Nơi đăng ký kinh doanh: Phòng đăng ký kinh doanh – Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Thái Bình.
6. Thành lập và hoạt động theo Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh số 0311449990-040 do Phòng đăng ký kinh doanh, Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Thái Bình cấp ngày 10/01/2017; Công văn số 7987/NHNN-TTGSNH ngày 06/10/2017 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam thành lập Chi nhánh của SCB tại tỉnh Thái Bình và Thanh Hóa; Công văn số 655/THB-TTGS ngày 15/12/2017 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam – Chi nhánh tỉnh Thái Bình về việc chấp thuận chủ trương thay đổi địa điểm đặt trụ sở của NHTMCP Sài Gòn - Chi nhánh Thái Bình.
7. Ngày hoạt động: Từ ngày 24/01/2018.

SCB THÁI BÌNH HÂN HẠNH PHỤC VỤ QUÝ KHÁCH HÀNG

Gần **500** phần quà
hấp dẫn dành tặng các Khách hàng
giao dịch đầu tiên

1900 6538
 www.scb.com.vn

THÔNG BÁO TIN TRÚNG THƯỞNG XỔ SỐ MIỀN BẮC

Bộ 15 vé giải Đặc biệt xổ số miền Bắc
Trị giá 3 tỷ 210 triệu đồng
Mở thưởng ngày 18 tháng 01 năm 2018
Số trúng thưởng: 41201

Đã ra thưởng tại Thái Bình. Công ty Xổ số kiến thiết Thái Bình thông báo tới toàn thể quý khách hàng và chúc mừng quý khách hàng đã may mắn trúng thưởng. Kính mời khách hàng đến phòng xổ số các huyện hoặc Công ty Xổ số kiến thiết Thái Bình tại: Số 03, phố Quang Trung, thành phố Thái Bình để đăng ký lĩnh thưởng. Công ty trả thưởng nhanh gọn, đầy đủ. Mọi thông tin cá nhân được bảo đảm bí mật khi khách hàng có yêu cầu.

CÔNG TY XỔ SỐ KIẾN THIẾT THÁI BÌNH